

ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2559

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และภาคีเครือข่ายหน่วยงานรัฐและขบวนการสหกรณ์ได้จัดงานการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำคุณค่าสหกรณ์ไปใช้ในวิถีนักสหกรณ์และวิธีการดำเนินงานสหกรณ์จึงได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและเวทีเสวนาวิชาการเป็นประจำทุกปี ในปี 2559 เป็นปีที่ 8 ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย ในธีมงาน “เดินเครื่องยุทธศาสตร์สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-16.30 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานเสวนาวิชาการและ ประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 656 คน



สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรีนายอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวเปิดงาน ในปีนี้มี ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า 6 ท่าน ได้แก่ นายสุระ พาชุนทด ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรด้านขุนทด จำกัด, นางณัฐติกา นต์ พัฒนราช ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว จำกัด, นายจักรกฤต แก้วทอง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จำกัด, นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล ประธานกรรมการสหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด, นายน้อง จันท์ประไพ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด, นายมงคล เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยทั้ง 6 ท่านได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการ สหกรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ชีวิตของคณะกรรมการสรรหาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในส่วนของสหกรณ์ที่มีคุณค่ามีสหกรณ์ที่ได้รับโล่ประกาศมี 5 สหกรณ์คือ สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด จังหวัดนครราชสีมา, สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จำกัด จังหวัดเพชรบุรี, สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์, สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด จังหวัดชลบุรี, สหกรณ์เครดิตยูเนียนศูนย์กลางทewa จำกัด จังหวัดกรุงเทพฯ

ในห้วงเวลาสำคัญของการเฉลิมฉลอง 100ปี สหกรณ์ไทย แต่ละคนในสังคมยังมีข้อกังขาเรื่อง ภาพลักษณ์ของสหกรณ์บางแห่ง เวทีเสวนานี้จึงถือโอกาสเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเสวนาและอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับกรอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ที่ความจะเป็น ในภาค เข้าเสวนาในหัวข้อ “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” ท่านวิทยากรจะให้ มุมมองเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ โยแต่ละท่านจะมรบทบาทภารกิจที่แตกต่าง หลากหลาย ทั้งในเชิงนโยบาย แนวคิด และหลักการ ได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเสวนาจำนวน6ท่าน ประกอบด้วย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์,รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,ดร. ก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย,รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ดำเนินการเสวนาโดย คุณศิริบุรณ์ ญัฐพันธ์

ในภาคบ่ายเสวนาในหัวข้อ “ตัวชี้วัดความสำเร็จสหกรณ์: อะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่ ”ท่าน วิทยากรให้ความสำคัญของการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในสหกรณ์ที่จะเชื่อมโยงไปสู่แผนของสหกรณ์ กระบวนการทำงานในสหกรณ์ และเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเสวนา จำนวน6ท่าน ประกอบด้วย ดร.ปรีชา สิทธิธรรมไกร อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,คุณวินัย เมฆดำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมรุ่นใหม่ สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม,คุณศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ประเทศไทย จำกัด,คุณสุภาพ จันท์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง ประเทศไทย จำกัด,พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จำกัด ดำเนินการเสวนาโดย อ.วรเทพ ไวยาทยวิโรจน์



ภายในงานยังมีบู๊ทนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายศูนย์ เรียนรู้มีชีวิตมาให้ผู้เข้าร่วมเลือกซื้อ ได้แก่ ชุมประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559, บู๊ทกลอน“ร้อยปีสหกรณ์ ร้อยบทกลอนปรีทรรศน์”, บู๊ทสื่อสิ่งพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), บู๊ท สจว.โมเดล, บู๊ทข้าวหอมอำนาจเจริญ กลุ่มชาวนาภายใต้เครือข่ายวิสาหกิจชาวนาอำนาจเจริญ, กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำเสนอยุทธศาสตร์20ปี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้คนในขบวนการสหกรณ์ได้ทราบทิศ ทางการพัฒนาสหกรณ์ไทยในอนาคต , สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดบู๊ทนำเสนอบิดาสหกรณ์ไทย และจำหน่ายแสดมปีที่ระลึก100ปีสหกรณ์ไทย,ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด นำเสนอ ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์,สหกรณ์การเกษตรลำพะเพลิง จำกัด ได้นำเส้นหมี่แปรรูป และข้าวไรท์เบอร์รี่

จำหน่าย, บู๊ทสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์นมสหกรณ์มาจำหน่าย, บู๊ทสหกรณ์การเกษตรด้าน
ขุนทด จำกัด นำผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มสตรีสหกรณ์มาร่วมโชว์และจัดจำหน่าย, บู๊ทสหกรณ์การเกษตร
สูงเนิน จำกัด นำผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่าย, บู๊ทกาแฟกระบี่ มีกาแฟบริการแจก
ผู้เข้าร่วมงาน และบู๊ทวารสารคนสหกรณ์ ทำการประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกวารสาร

